
 
 

 
  

1. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่หัวข้อข่าว ร้อง “ชัชชาติ” ปฏิรูปผังเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สภาผู้บริโภค  
และตัวแทนชุมชนที่ร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ในซอยแคบ 3 แห่ง เข้าพบ
และประชุมร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ
สำนักควบคุมอาคาร ผู้อำนวยการเขตสำนักงาน
เขตพญาไท ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตจตุจักร 
ผู้บริหารรับผิดชอบผังเมือง ให้ระงับการก่อสร้าง
โครงการไว้ก่อน พร้อมกับร่วมกันหาทางออกตาม
ข้อเสนอที ่ย ื ่นถ ึงผ ู ้ว ่าฯ กทม. ไปก่อนหน้านี้   
สภาผู้บริโภค และผู้แทนชุมชน ย้ำกับผู้ว่าฯ กทม.
ถึงปัญหาสำคัญของทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเอสประดิพัทธ์ (ประดิพัทธ์  ซอย 23) 
โครงการเอส ร ัชดา (ร ัชดา ซอย  44) และ
โครงการเดอะมูฟ (พหลโยธิน 37) อยู ่ที ่ความ
กว้างของทางสาธารณะ อาจไม่เป็นไปตามที่ต้อง 
มีระยะความกว้าง 6 เมตร ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมที ่จะม ีผล 
กับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยเฉพาะกรณีหากเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
อาคารหรือชุมชนจะเกิดความเสียหาย จากการที ่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับได้เพราะทางแคบ และ 
ความหนาแน่นของการอยู่อาศัย อีกทั้งไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำรอยจากปัญหาซอยแคบที่ได้สร้างบทเรียน  
ความเสียหายทั้งทางธุรกิจและผู้บริโภคมาแล้วจากโรงแรมเอทัช ในซอยร่วมฤดีและคอนโดมีเนียมแอชตัน อโศก  
ชัชชาติฯ รับที่จะติดตามเรื่องต่อเพื่อให้โครงการก่อสร้างปฏิบัติตามการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)  
และจะให้คณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาอนุญาตก่อสร้ างอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ที่ตั ้งขึ ้นใหม่ โดยนำคำพิพากษาศาลปกครองมาใช้ในการพิจารณา การอนุญาตก่อสร้างของทั ้ง 3 โครงการ  
ซึ ่งเชื ่อว่าจะเป็นแนวทางที ่ถูกต้อง สำหรับปัญหาที ่เกิดขึ ้นและจะกำกับดูแลขั ้นตอนการก่อสร้างอาคาร  
ในกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัญหากระทบประชาชนผู ้บริโภคด้วย อีกทั้งยินดีที่จะรับฟังและ 
ให้ความสำคัญความคิดเห็นจากภาคในการจัดทำร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่อยู่ระหว่างจัดทำด้วย 
โดยจะให้สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองหารือนอกรอบกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  
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2. เมื ่อวันที ่ 9 - 10 ตุลาคม 2566 

หน ่วยงานประจำจ ังหว ัดร ้อยเอ ็ด  ต ิดตาม
ช่วยเหลือเคสประเด็นปัญหาด้านขนส่งและ
ยานพาหนะ อุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์ 
ทำให ้ฝ ่ายผ ู ้ข ับขี่ รถจ ักรยานยนต์ เส ียช ีวิต  
โดยช่วยประสานงานร่วมกับสภาทนายความ
จ ังหว ัดร ้อยเอ ็ด เพ ื ่อดำเน ินการช ่ว ยเหลือ
ผู้เสียหายต่อไป สำหรับผู้บริโภคที่อยู ่ร้อยเอ็ด
หรือจังหวัดใกล้เคียงและพบปัญหาผู้บริโภคไมไ่ด้
รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอปรึกษาหรือ
ร้องเรียนกับ หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
สภาผู้บริโภค ได้ที่ โทรศัพท์ : 080 015 9440 
อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก : หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค 

 
3. สภาองค์กรของผู ้บริโภค เผยแพร่

ห ัวข ้อข ่าว เม ื ่อว ันท ี ่  12 ต ุลาคม 2566 
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่าย
รัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
(We Fair) ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคแถลงข่าว 
“การบ้านรัฐสวัสดิการ ในรัฐบาลเศรษฐา”  
ที ่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด ์ คอนเวนชั่น  
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงาน We Fair 
กล่าวว่า แนวนโยบายของรัฐบาลเป็นเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเสรี อันเป็นที ่มาของความเหลื ่อมล้ำ 
ความยากจน ความเปราะบางของสังคมไทย 
ในขณะที่นโยบายรัฐสวัสดิการ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคม การสร้างหลักประกันรายได้
และการสร ้างประชาธ ิปไตยฐานรากไม ่ถูก 
ให ้ความสำคัญ นโยบายเง ินด ิจ ิท ัลวอลเล็ต  
มีความคลุมเครือ ซึ ่งโครงการนี ้และโครงการ 

ต่าง ๆ ของรัฐบาล ต้องไม่เป็นข้ออ้างในการปรับลดงบประมาณสวัสดิการประชาชน เนื ่องจากงบประมาณ
สวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน 67 ล้านคนมีเพียง 449,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากงบประมาณทั้งหมด 
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ในขณะที ่งบประมาณข้าราชการและครอบครัว 5 ล้านคน มี 489 ,470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15  
ด้านสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู ้บริโภค ให้ความเห็นว่า การจัดบำนาญถ้วนหน้า  
ให้กับผู ้สูงอายุ 12 ล้านคน ที ่ 3 ,000 บาทต่อเดือน จะเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่องและยั่งยืน  
จากงานวิจัยที่สภาผู้บริโภคสนับสนุนดำเนินการ พบว่า หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 435 ,600 
ล้านบาทต่อปีในรูปเงินบำนาญประชาชน รายละ 3,000 บาทต่อเดือน จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นจำนวน 692,168.40 ล้านบาท ทำให้มี GDP เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 6.48 
ของ GDP รัฐบาลจึงควรสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการสร้างหลักประกันรายได้
ให้กับผู้สูงอายุ จะช่วยลดการพึ่งพิง การส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วย สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ให้ความเห็นว่า รัฐบาลควร
ทบทวนอย่างเป็นระบบว่าสวัสดิการที่ให้กับประชาชนมีอะไรบ้างที่มีความซ้ำซ้อน หรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า  
ก็ให้จัดสรรใหม่ เช่น เรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หากมาจ่ายเป็นบำนา ญผู้สูงอายุ 
ถ้วนหน้าอย่างสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชุมชนมากกว่าการใช้เงิน 560 ,000 ล้านบาท 
ภายใน 6 เดือน เป็นต้น 

 4. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่หัวข้อ
ข่าว จี้ รัฐคุมเข้ม นำอาวุธ – สิ่งเทียมอาวุธปืนออก
จากแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื ่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2566 ตัวแทนจากสภาผู ้บร ิโภค ได ้เข ้าร ่วม 
การประชุมกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
การจำหน่ายอาว ุธป ืน เคร ื ่องกระสุนปืนและ 
สิ่งเทียมอาวุธปืนทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยกองบังคับ
การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน แพลตฟอร ์มออนไลน ์ และขนส่ง 
เข้าร่วมประชุมด้วย สภาผู ้บริโภคมีข้อเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียม
อาวุธปืนทางออนไลน์ 4 ข้อ ดังนี้  1. ขอให้กระทรวงมหาดไทยออกมาตรการยกเลิกการโฆษณาและจำหน่าย 
สิ่งเทียมอาวุธปืนบนตลาดออนไลน์ 2. ขอให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื ่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะหมวด 4 สิ่งเทียมอาวุธปืนและหมวด 6 บทกำหนดโทษ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ครอบคลุมถึงผู้เสียหาย 3. ออกมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน 
ตามความจำเป็นและควบคุมการจำหน่ายอาวุธเทียมปืนทั่วประเทศ 4. เสนอให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนตรวจสอบ 
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ผู้มาติดต่อหรือผู้ส่งพัสดุว่าเป็นบุคคลตรงกับรายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบพัสดุสินค้า 
ทุกช่องทางการขนส่ง  

 5. สภาองค ์กรของผ ู ้บร ิโภค เผยแพร่  
หัวข้อข่าว เรียกร้องนายกรัฐมนตรีรื ้อโครงสร้าง
ราคาน้ำมันแก้ปัญหาสินค้าแพงระยะยาว จากกรณี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รัฐบาลมีมติลดราคา
น้ำมันดีเซลและปรับลดราคาค่าไฟฟ้า โดยน้ำมัน
ดีเซลลดราคาลง 2.50 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคา
ดีเซลเหลือไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ส่วนค่าไฟฟ้าปรับ
ลดลงเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ซึ่งการปรับลดราคา
น้ำดีเซลและไฟฟ้านั ้นทำให้ต ้นทุนราคาส ินค้า
อุปโภคบริโภคลดลง แต่ราคาสินค้าหลายรายการ
กล ับไม ่ ได ้ ลดลงตามต ้นท ุน  น ั ้ น  เม ื ่ อว ันที่   
13 ตุลาคม 2566 สภาผู ้บริโภคได้จัดรายการ  
‘เราไม ่ได ้บร ิ โภคหญ้าเป ็นอาหาร’ ในห ัวข้อ  
“อย่าปล่อยให้รอเก้อ น้ำมันลด สินค้าต้องลง” 
ถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ ๊กสภาองค์กรของผู ้บริโภคและยูทูบ @tccthailand เพื ่อแลกเปลี่ยนความเห็น 
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างยั่งยืน ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าลง เพื่อปรับลดค่าครองชีพให้กับ
ผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการ 288 ราย สำหรับสินค้าที่นำมาลดราคา ประกอบด้วย  
3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,000 รายการ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง ข้าสาร นม  
ถั่วเหลือง กาแฟ ซอสปรุงรส ปุ๋ยเคมีและอาหารสัตว์ กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มบริการ เช่น รถยนต์ บริการทางการแพทย์ 
และค่าขนส่ง ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มแพลตฟอร์มสั่งอาหารและอีคอมเมิร์ซรายการ ดร. ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า การลดราคาสินค้าในบางรายการของกระทรวงพาณิชย์เป็นแค่เรื่องชั่วคราว
เท่านั้น เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาต้นทุนราคาสินค้าที่ไม่ตรงจุด เพราะต้นตอของปัญหามาจากต้นทุนราคาน้ำมัน 
โดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันที ่เอื ้อให้กับผู ้ประกอบการและผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู ้บริโภค ดังนั้น 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานต้องเข้าไปควบคุมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ให้ไม่เกิน 5 – 10 เหรียญ
สหรัฐฯ/บาร์เรล เพื่อให้โรงกลั่นได้จ่ายเบี้ยประกันฟรีและค่าการตลาดน้ำมันไม่ให้เกิน 2 บาทต่อลิตรตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  อิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู ้บริโภค  
ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าผู้ประกอบการไม่ได้เข้าไปประชุมหารือกับกระท รวงพาณิชย์  
แต่หากปรับลดราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ต้องประชุมเพ่ือขอความร่วมมือปรับลดราคาสินค้าลง 
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 6. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 
หน ่ ว ย ง านประจำจ ั งหว ั ด ขอนแก่น  
สภาองค์กรของผ ู ้บร ิโภค เข ้าร ่วมการ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(Public Hearing) การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินการและการ
บร ิหารงานของ กสทช. ช ่วงของการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หน่วยงานประจำ
จังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อเสนอต่อ กสทช.  
ใน 3 ประเด็น 1. การกระจายอำนาจของ 
กสทช. เช่น ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดบริหาร
ของกสทช กระจายอำนาจให้ประชาชน 
เข ้ ามาม ีส ่ วนร ่ วมในการดำเน ินงาน  
2. การตั้งศูนย์แก้ปัญหาแกงค์คอลเซ็นเตอร์ โดยมี กสทช. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทเครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ตำรวจไซเบอร์ ฯลฯ ร่วมในการแก้ปัญหา 3. ประเด็นเรื่องการควบรวมกิจการของ
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการผูกขาดการบริการและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

 

ข้อมูลจาก  

Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค 
Facebook : มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

 Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่น สภาองค์กรของผู้บริโภค 
Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค 
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